



ประกาศจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลจอมทอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลจอมทอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
ตามลำดับที่ ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ ดังนี้

๑. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใช้ได้ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือมีการ
คัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้
เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ถ้าผู้นั้นได้บรรจุ
และแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการ
คัดเลือก

๓. หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือก ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็น
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ถึงแม้ว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายนั้นจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
ก็จะมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

๔. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว ต้องอยู่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอื่น เว้นแต่ลาออกจากราชการ
ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้ได้รับการบรรจุจะต้องไม่มีการ
โยกย้ายหรือไปช่วยราชการ ภายในเวลา ๓ ปี

๕. ให้ผู้มีรายชื่อตามลำดับแนบท้ายประกาศนี้ ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการ ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น P อาคารผู้ป่วยนอก
และอุบัติเหตุ โรงพยาบาลจอมทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายจตุชัย มณีรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ
สังกัดโรงพยาบาลจอมทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
แนบท้ายประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นางสาวภัทริกา ตะกรุดแก้ว	รายงานตัว
๒	๐๒	นางสาวณรินทร์ พัฒนพลรัตน์	รายงานตัว

หมายเหตุ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ลำดับที่ ๑ ๒ ตามรายชื่อฯ แนบท้ายประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ข้างต้น
รายงานตัวเพื่อบรรจุฯ เข้ารับราชการ ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น P อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลจอมทอง
ทั้งนี้ หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์